

# สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายฐานิสร์ เทียนทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย พันเอก ชายชาญ อธิพิเชฐพงศ์ พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตำแหน่ง ประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และรองผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งสำนักงานรักษาความปลอดภัย (เฉพาะ) ที่ ๕๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ตลาดโรงเกลือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง ป่าไร่ อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท (-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติงานที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตาม เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที แต่ต้องไม่ใช่ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตาม สัญญาผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบจำนวนตามสัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๑๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน)

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(พันเอก ชายชาญ อธิพิเชฐพงศ์)

ผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒. การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรต่างๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยชำระเป็น เช็ค ในนาม สำนักงานรักษาความปลอดภัย อพศ. ภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ (หนึ่ง) เดือน และกำหนดจ่ายเงินเป็นรายเดือน แบ่งจ่ายเป็น ๑๒ (สิบสอง) งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(พันเอก ชายชาญ อีร์พีเชษฐพงศ์)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

### ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษา ไม่ต่ำกว่าการศึกษา ภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ ดังนี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ ผู้ว่าจ้าง บุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให้ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มา ติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม สัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่หากมี เหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(พันเอก นายชาญ อีร์พิเชษฐพงศ์)

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วยประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และที่จะออกใช้ใน ภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติและภาพถ่ายไม่เกิน ๖ (หก) เดือน ของพนักงาน รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันลงนามใน สัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน ๑ (หนึ่ง) วัน ทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคนใด ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ เปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้า ปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติที่ไม่ เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ จ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง พร้อมติด ป้ายชื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดรูปแบบ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้า พนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนตามที่นายทะเบียนกลางตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้งให้ผู้ว่า จ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มิข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างต้อง ปกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและ เร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง

๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บไว้ใน อาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์สิน โดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(พันเอก นายชาญ อธิพิเชฐพงศ์)

ผู้รับจ้าง

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคารสถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ เป็นทรัพย์สิน ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จำนวน โดยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างอาจชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายจริง ในปัจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผู้รับจ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ นับถัดจากวันทราบเหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างชี้แจง เป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาชี้แจงแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม กำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ได้กระทำขึ้นนั่นเอง

๓.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ เกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดชอบโดยให้ความรับผิดชอบ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร ของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง

๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้าง จะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร ของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบรายการ ของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(พันเอก นายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์)



ผู้รับจ้าง

## ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้

๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะเมื่อมีกรณี สงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และจัดทำ ประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๔.๓ กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการโจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ ชนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก่ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน ผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำภายหลังจากสัญญา มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามอัตราส่วนต่าง ของค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็นธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่ สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

## ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน

(ลงชื่อ)

๑

ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)



๑

ผู้รับจ้าง

(พันเอก นายชาญ อธิพิเชษฐพงศ์)

เกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญาไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

#### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น - เป็นจำนวนเงิน - บาท (-) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(คุณเอก ชายชาญ ธีรพิเชษฐพงศ์)

ผู้รับจ้าง

เพื่อขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๐.๑ ผนวก ๑ สำเนารายละเอียดและขอบเขตของงาน จำนวน ๖ (หก) หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคาจ้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(พันเอก ขยชาญ อธิพิเชฐพงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๗๒๙๖๘๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๙๐๙๐๐๐๕๔๙



บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา  
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สัญญาเลขที่ : CNTR-00004/68

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
<b>รายละเอียดวงเงินทำสัญญา</b>			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 68-45-00121-5320100-00001			
ชื่อเจ้าหนี้ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์			
ประเภทเจ้าหนี้ หน่วยงานได้รับยกเว้นภาษี			
ที่อยู่ เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร			
วันที่ทำสัญญา 1 ตุลาคม 2567		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 365	วัน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567		วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำสัญญา			
วงเงินทำสัญญา		2,700,000.00 บาท ค่าเช่าเงิน 12 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		2,700.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา			

**รายละเอียดโครงการ**

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายฐานันท์ เทียนทอง)

วันที่..... 1 ต.ค. 2567

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

วันที่..... 1 ต.ค. 2567



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
(นายชาญ อีร์พีเชษฐพงศ์)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวเยาวพันธ์ อุตานรงค์)

วันที่..... 1 ต.ค. 2567

สัญญาเลขที่ : CNTR-00004/68

งวดที่	เงินทอน บิ๊ก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
2	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
3	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
4	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
5	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
6	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
7	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
8	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
9	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
10	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
11	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
12	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 225,000.00 บาท				
รวม	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (นายธนาธิกร เทียนทอง)  
 1 ต.ค. 2567  
 วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน  
 (นางฉวีวรรณ ปรีศพันธ์)  
 1 ต.ค. 2567  
 วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 (นายชาญ ธีรพิเชษฐพงศ์)  
 วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน  
 (นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์)  
 1 ต.ค. 2567  
 วันที่.....

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

\*\*\*\*\*

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ซึ่งในประเด็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่บริการสาธารณะครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการถ่ายโอนภารกิจงานในบางส่วนมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วดำเนินการ ซึ่งตลาดโรงเกลือเป็นหนึ่งในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการถ่ายโอนจากจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

ตลาดโรงเกลือ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ ๖๗ ไร่ ๑ งาน ๓๕.๔ ตารางวา ซึ่งถือว่าเป็น ๑ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยมอย่างมาของจังหวัดสระแก้ว นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ โดยภายในตลาดโรงเกลือได้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้ามือสองต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องใช้ครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

อีกทั้ง ภายในตลาดโรงเกลือ ได้มีเรื่องร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการตลาดโรงเกลือ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยแก่ผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์) (นางมณฑา ศรีชัย) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความประสงค์ที่จะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีทักษะความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยโดยตรง ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สำเนาถูกต้อง

พ.จ.อ. (ไพโรธินทร์ ถกมลประจักษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒. วัตถุประสงค์...  
(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)  
(นางมณฑา ศรีชัย) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.จ.ต. (ยศศิริศักดิ์ อธิฐาธิ์ฐีร์วิทย์)  
นิติกรชำนาญการ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายในตลาดโรงเกลือ
- ๒.๒ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนภายในตลาดโรงเกลือ
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตลาดโรงเกลือ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔. วงเงินในการจัดหา

ราคางบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔  
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาที่จะจ้างเป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๘. ขอบเขตการรับผิดชอบ

ตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๙. รายละเอียดของงานและเวลาของงาน

ตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- ๑) ปฏิบัติงานทุกวัน ในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. จำนวน ๕ คน
- ๒) ปฏิบัติงานทุกวัน ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. รวม ๑๒ ชั่วโมง จำนวน ๕ คน

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ ๑๐. คุณสมบัติ...

(นางมณฑา ศรีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.จ.อ.

(ไพโรรินทร์ ถกลประจักษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พ.จ.ต.

(ยศศิริศักดิ์ ธีรารัตน์วิชัย)  
นิติกรชำนาญการ

๑๐. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ก. คุณสมบัติ

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
- (๓) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สำเร็จการศึกษา
- (๔) ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่

นายทะเบียนกลางรับรอง

- (๕) มีใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
- (๖) เป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- (๗) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข. ลักษณะต้องห้าม

- (๑) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่ยกเว้นของสังคม
- (๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๓) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากงาน
- (๔) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน
- (๕) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งให้เป็น

บุคคลล้มละลาย  
 เอกสารแนบด้วยสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่...../2๕๖๕  
 ผันว.....แผนที่.....ในจำนวน.....แผ่น  
 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และมีโทษความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- ๑๒.๑ ต้องตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในสถานที่ที่ผู้จ้างมอบหมายให้รับผิดชอบโดยผู้รับจ้าง
- ๑๒.๒ ต้องรับหน้าที่ก่อนเวลา เพื่อเตรียมการรับส่งหน้าที่จึงต้องตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมก่อนและต้องตรวจตราความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลัดก่อนจะต้องแจ้งเหตุที่ผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลัดต่อไปทราบโดยละเอียด พร้อมทั้งลงบันทึกในสมุดข้อมูลหรือสมุดบันทึก
- ๑๒.๓ ต้องลงชื่อเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่และลงชื่อกลับเมื่อออกเวรดวยตนเองทุกครั้งในสมุดปฏิบัติงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- ๑๒.๔ ในกรณีเหตุการณ์ปกติให้บันทึกลงในสมุดบันทึกการอยู่เวรให้ตรงต่อความเป็นจริง

สำเนาถูกต้อง

๑๒.๕ ในกรณี...

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(นางมณฑา ศรีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.จ.อ.

(ไพรรินทร์ ถกลประจักษ์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พ.จ.ต.

(ยศศิริศักดิ์ ธิฐารัตน์วิชัย)  
 นิติกรชำนาญการ

๑๒.๕ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เช่น มีสถานการณ์ชุมนุม การบุกรุก โจรกรรม อัคคีภัยหรือเหตุร้ายอื่นๆ ให้รีบดำเนินการตามความจำเป็นและบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งการป้องกันหรือระงับเหตุที่ได้กระทำไปแล้วลงในสมุดบันทึกรายงานโดยละเอียด

๑๒.๖ ตรวจสอบระดับความถี่และความปลอดภัยสถานที่และบรรดาประตู หน้าต่างจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย ตลอดจนภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บ้านพัก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของบ้านพักและในเวลาปฏิบัติงานปกติหรือเวลากลางคืนต้องเดินตรวจตรารอบบริเวณบ้านพักไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ในทุกๆ ชั่วโมง

๑๒.๗ คู่มือเปิด - ปิดไฟอาคารหากพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดให้รีบรายงานทันที

๑๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. การจ่ายเงินค่าจ้าง

กำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน ๑๒ งวด

๑๔. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานหรือมาแต่ปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างต่อวันในวันนั้น

๑๔.๒ หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานหรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน ๓ วัน ติดต่อกัน หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน ๓ วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๑๕. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

๑๕.๑ ต้องมีเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๑๕.๒ ต้องจัดเตรียมเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑๕.๒.๑ กระบอง

๑๕.๒.๒ ไฟฉาย

๑๕.๒.๓ นกหวีด

๑๕.๒.๔ พาหนะที่เคลื่อนที่ได้ ที่ประหยัดเวลาและรวดเร็ว

๑๕.๒.๕ เสื้อสีสะท้อนแสงเวลากลางคืน

๑๕.๒.๖ เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานงาน หมวก รองเท้า

๑๕.๒.๗ จัดให้มีสมุดลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อน

และหลังการปฏิบัติงานทุกวัน ของแต่ละแห่ง โดยจัดทำเป็นเล่ม ๆ ละ ๑ เดือน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... 112568
เลิกสัญญา
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....
ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง.....



สำเนาถูกต้อง ๑๕.๓ ผู้รับจ้าง...

(นางมณฑา ศรีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.จ.อ.

(ไพรรินทร์ ถกลประจักษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

พ.จ.ต.

(ยศศิริศักดิ์ อธิฐารศรีรัฐวิทย์)  
นิติกรชำนาญการ

๑๕.๓ ผู้รับจ้างต้องให้มีการประกันสังคมให้พนักงานของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยต้องส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้ผู้ว่าจ้างทราบหลังจากที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้วภายใน ๓ วันทำการ

๑๕.๔ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ๑ ผลัด ตามเวลาที่กำหนดไว้ และห้ามทำงานต่อเนื่องหรือทำงานล่วงเวลาเป็นอันตราย โดยสามารถควงเวรเพื่อเปลี่ยนผลัดทุกวันที่ ๑ หรือวันที่ ๑๖ ของเดือน หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างกรณีมีเหตุจำเป็น

๑๕.๕ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงลายมือชื่อในสมุดการปฏิบัติงานก่อน และหลัง การปฏิบัติงานทุกครั้ง

๑๕.๖ ห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติ ดังนี้  
๑๕.๖.๑ ห้ามอ่านหนังสือ ฟังวิทยุหรือเครื่องเสียง ดูโทรทัศน์ขณะปฏิบัติงาน  
๑๕.๖.๒ ห้ามหลับในขณะปฏิบัติงานหรืออาศัยหลับเผลอในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

๑๕.๖.๓ ห้ามนำบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาสู่มั่วสุม หรือนอนในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด  
แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ข้อ/จ้าง ลงวันที่

๑๕.๖.๔ ห้ามเล่นการพนันในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน (ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

๑๕.๖.๕ ห้ามดื่มสุรา ของมีเมา ขณะปฏิบัติงาน (นายฐานสร เทียนทอง)

๑๕.๖.๖ ห้ามจำหน่ายสิ่งเสพติด และการกระทำความผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนด (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

๑๕.๖.๗ ห้ามละทิ้งจุดที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

๑๕.๖.๘ ห้ามพักอาศัยภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

๑๕.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งเตือน เป็นจำนวนครั้ง ๓ ครั้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น (นางสาวเยาว์พันธุ์ อุตาทกรณ)

๑๕.๘ หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่เหมาะสม และหรือละทิ้งหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่มาทดแทนทันทีที่ได้รับแจ้ง

**สำเนาถูกต้อง**

๑๕.๙ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตรวจสอบเอกสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๕.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่เป็นปัจจุบัน (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

๑๕.๑๑ หากเกิดความเสียหาย หรือสูญหายใดขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือสูญหายในระหว่างระยะเวลาการรับประกันของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยมีร่องรอยของการโจรกรรม ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบใช้ราคาทรัพย์สินตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายโดยตราตามสภาพของทรัพย์สินนั้น ๆ

๑๕.๑๒ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีร่องรอยของการโจรกรรม ซึ่งการเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการรับประกันของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบใช้ราคาทรัพย์สินตามมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายนั้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าเป็นความบกพร่องหรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใด ถ้าผลการสอบสวนไม่ปรากฏว่าเป็นความบกพร่องหรือทุจริตของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบใช้ราคาทรัพย์สินตามมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายนั้นจนครบถ้วน ในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/เหตุการณ์

๑๕.๑๓ ผู้รับจ้าง...

(นางมณฑา ศรีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.จ.อ.

(ไพโรรินทร์ ถกลประจักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พ.จ.ต.

(ยศศิริศักดิ์ ธีรารัตน์วิทย์)

นิติกรชำนาญการ

๑๕.๑๓ ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งหัวหน้าชุดและผู้แทนของผู้รับจ้าง และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าชุดและผู้แทนของผู้รับจ้าง เพื่อดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับผิดชอบงานแทนของผู้รับจ้าง สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑๕.๑๔ ผู้รับจ้างต้องนำหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยมาแสดงในวันทำสัญญา หรือภายใน ๓๐ วัน พ้นจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



(นางมณฑา ศรีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.จ.อ.

(ไพรรินทร์ ฤกษ์ประจักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พ.จ.ต.

(ยศศิริศักดิ์ ธีรารัตน์วิทย์)

นิติกรชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๑/๒๕๖๘.....  
ผนวก..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... ๖..... แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายฐานสร เทียนทอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
(นายชาญ ธีรพงษ์พงศ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์)

สำเนาถูกต้อง



(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ





ที่ อผศ ๕๑๔๘/ว ๙๖๔

สำนักงานรักษาความปลอดภัย  
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ที่ อผศ ๕๑๔๘/๖๔๗๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๕๑๐๐๑/๓๐๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามอ้างถึง ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ได้เสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บริเวณ ตลาดโรงเกลือ ตั้งอยู่  
เลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ คน  
ค่าบริการเดือนละ ๒๓๐,๗๐๐.- บาท และอ้างถึง ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอต่อรองราคาการจ้างเหมา  
บริการรักษาความปลอดภัย ความโดยละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การฯ พิจารณาแล้ว สามารถปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย  
ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ คน และสนับสนุน  
ค่าตอบแทนพิเศษ หัวหน้าควบคุม ๕๐๐.- บาท/คน จำนวน ๒ คน, วิทยุสื่อสาร ๕ วัตต์ ๗๐๐.- บาท จำนวน ๑๖ เครื่อง,  
รถจักรยาน ๕๐๐.- บาท จำนวน ๑ คัน ค่าบริการเดือนละ ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองพันยี่สิบห้าพันบาทถ้วน) ในจำนวน.....  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รวมค่าบริการทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ในจำนวน.....

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบโดยด่วน  
แบบรายละเอียดประกอบสัญญา, ข้อ/จ้าง ลงวันที่

ขอแสดงความนับถือ (ชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง  
(นายฐานสร เทียนทอง)



(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
(นายชาล วีรพิเชษฐพงศ์)

พยาน..... พยาน  
(สืบ ปิยะสอน) (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย..... พยาน  
(นางสาวเยาวพันธ์ อุตาทรม)

ส่วนการตลาด (แผนกพัฒนาและส่งเสริมการตลาด)

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๑๓๕๒, ๐ ๒๒๔๕ ๖๙๖๘ ต่อ ๑๓๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๐๘๕๕, ๐ ๒๒๔๗ ๐๖๗๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ marketingwvo๑@security.mail.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

- สำนักงานผู้ว่า
- สำนักงานคณะกรรมการ
- คณบดี
- มลราชภัฏ
- คณะพยาบาล
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- กองการศึกษา
- กองพัสดุและทรัพย์สิน
- กองการเจ้าหน้าที่
- หน่วยตรวจสอบภายใน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
 เลขรับที่ 4193  
 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา .....

สำนักงานรักษาความปลอดภัย  
 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
 กรุงเทพมหานคร-๑๐๒๒๐

๒๕  
 ๒๕๖๗

สำนักปลัด อบจ.  
 เลขรับที่ ๑1๙7  
 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา .....

เรื่อง เสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย  
 เรียง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

- อ้างถึง
๑. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๔. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจ้าง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณ อาคารสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘๘๘ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, ตลาดโรงเกลือ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, อาคารศูนย์เครื่องมือกล ตั้งอยู่ ตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, อาคารหอสมุดจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๓ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การฯ ขอเสนอราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

๑. อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ราคา/เดือน	จำนวน/หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	หัวหน้าควบคุม	๒๓,๐๐๐.-	๑	๒๓,๐๐๐.-
๒	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	๒๒,๕๐๐.-	๒	๔๕,๐๐๐.-
๓	วิทยุสื่อสาร ๕ วัตต์	๗๐๐.-	๒	๑,๔๐๐.-
๔	รถจักรยาน	๕๐๐.-	๑	๕๐๐.-

สำเนาถูกต้อง รวมค่าบริการเดือนละ ๗๐,๔๐๐.- บาท

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

๒. ตลาดโรงเกลือ

ลำดับ	รายการ	ราคา/เดือน	จำนวน/หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	หัวหน้าชุด	๒๕,๐๐๐.-	๑	๒๕,๐๐๐.-
๒	รองหัวหน้าชุด	๒๔,๕๐๐.-	๑	๒๔,๕๐๐.-
๓	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	๒๒,๕๐๐.-	๒๐	๔๕๐,๐๐๐.-
๔	วิทยุสื่อสาร ๑๐ วัตต์	๑,๐๐๐.-	๑	๑,๐๐๐.-
๕	วิทยุสื่อสาร ๕ วัตต์	๗๐๐.-	๑๑	๗,๗๐๐.-
๖	รถจักรยานยนต์	๕,๐๐๐.-	๑	๕,๐๐๐.-
๗	รถจักรยาน	๕๐๐.-	๕	๒,๕๐๐.-

รวมค่าบริการเดือนละ ๕๑๕,๗๐๐.- บาท

๓. อาคารศูนย์เครื่องมือกล

ลำดับ	รายการ	ราคา/เดือน	จำนวน/หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
๒	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	๒๒,๕๐๐.-	๒	๔๕,๐๐๐.-

รวมค่าบริการเดือนละ ๔๕,๐๐๐.- บาท

๔. อาคารหอสมุดจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ราคา/เดือน	จำนวน/หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
๒	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	๒๒,๕๐๐.-	๒	๔๕,๐๐๐.-

รวมค่าบริการเดือนละ ๔๕,๐๐๐.- บาท

รวมค่าบริการตามข้อ ๑ - ๔ อัตราค่าบริการเดือนละ ๖๙๘,๑๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑๑๑๑  
 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การฯ ขอเรียนว่า การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยกับ  
 สำนักงานฯ นั้น หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่อ้างถึง ๑ และ  
 จัดทำสัญญาตามแบบได้ตามที่อ้างถึง ๒ รวมตลอดถึงการได้รับยกเว้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจ  
 รักษาความปลอดภัย ตามที่อ้างถึง ๓

สำหรับราคาการจ้างที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังได้ ประกาศปรับอัตราค่าจ้าง  
 ขึ้นต่ำใหม่ภายหลังจากที่เสนอราคาไปแล้ว

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างอื่นใด (TOR) ของใหม่หรือที่ปรับรายละเอียดและเงื่อนไข  
 การจ้างโดยความตกลงร่วมกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

/สำนักงาน...

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 (นางสาวเขวาทันท์ อุทาทรณ์)  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 (นางสาวเขวาทันท์ อุทาทรณ์)

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การฯ ขอขอบคุณท่านที่ส่งเสริมวิสาหกิจ และการประกอบอาชีพ ทำให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการได้มีงานทำเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นพสกนิกรที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน สำนักงานฯ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๙๐ วันทำการ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก   
(สืบ ปิยะสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย

ส่วนการตลาด (แผนกพัฒนาและส่งเสริมการตลาด)

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๑๓๕๒, ๐ ๒๒๔๕ ๒๙๖๘ ต่อ ๑๓๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๐๘๕๕, ๐ ๒๒๔๗ ๐๖๗๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ marketingwvo๑@security.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....11/2๐1๔.....  
ผนวก.....ใน.....แผ่นที่.....A.....ในจำนวน.....A.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายจรัมพร เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
(นายชาญ ธีรพิเชษฐพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเยาวพันธ์ อทาทรอ)

สำเนาถูกต้อง



(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ